

7 งานอดิเรกเจ๋ง ๆ ใส้ในเรซูเม่ เตะตานายจ้างแน่นอน



ด่านแรกที่คุณสมัครงานต้องเจอก่อนไปจะเข้าไปสัมภาษณ์งานและรับเข้าทำงาน คือ ข้อมูลในเรซูเม่ นอกจากรายละเอียดสำคัญ เช่น วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถพิเศษและ งานอดิเรก ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทนำมาพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร อยากรจะโดนใจและเตะตานายจ้าง ต้องมีงานอดิเรกเจ๋ง ๆ สำหรับคุณที่ไม่เคยมีงานอดิเรก อาจถึงเวลาลองทำอะไรใหม่ ๆ ก็ยื่นใบสมัครงานอีกครั้ง มาดูไอเดีย 7 งานอดิเรกต่อไปนี้ ที่น่าจะเรียกคะแนนความสนใจจากนายจ้างได้มากที่สุดทีเดียว เพราะอะไรมาดูกัน

1. เก่งกีฬา Extreme

เล่นกีฬาทั่วไปหรือกีฬา Outdoor มันธรรมดาไปแล้ว ต้องกีฬาเอ็กซ์ตรีม ถึงจะโดนใจผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นกีฬา ปีนเขา กระโดดร่ม สเก็ตบอร์ด พรีรันนิง เพราะกีฬาพวกนี้ถูกมองว่า เป็นกีฬาของผู้กล้า โดยเฉพาะ ทำให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และพร้อมรับความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

2. ชอบเล่นเกม

หากคุณรักการเล่นเกมนเป็นชีวิตจิตใจ วางเป็นไม่ได้ต้องควักมือถือออกมาเล่นเกม ถ้าการเล่นเกมนคืองานอดิเรกของคุณ คุณเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน วางกลยุทธ์ หรืองานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ก่อนจึงจะลงมือทำ คุณคือคนที่มีความรอบคอบสูงเพราะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนเสมอ

3. วาดรูป ถ่ายรูป ทำอาหาร

หากคุณเป็นสายซอร์ฟชอบอะไรเบา ๆ รักความชิล มีความสุขกับจินตนาการ ที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะผ่านการวาดรูป ผ่านการถ่ายภาพ หรือผ่านเมนูอาหารแล้วละก็ งานด้านครีเอทีฟ เหมาะกับคุณ ขณะเดียวกันคุณก็เป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีความใจเย็นด้วยเช่นกัน

4. ท่องไหลในภาษา

สำหรับคนที่มีความถนัดด้านภาษา สามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ หากคุณได้ภาษาที่ 3 หรือ 4 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ด้วยแล้วละก็อย่าลืมที่จะพรีเซนต์สิ่งนี้ให้กับผู้ประกอบการทราบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับเข้าทำงาน

5. นักเขียน

แน่นอนที่ทุกคนมีโซเชียลมีเดียของตัวเอง คุณอาจเริ่มจากการเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัว หรือสร้างบล็อกส่วนตัวที่มีคนติดตาม สามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวเอง บางคนรับเป็น Influencer เป็นอาชีพเสริมอีกด้วย รับรองเตตานายจ้างแน่ เพราะคุณจะมาทำงานพร้อมกับมีฐานลูกค้าในมือในนั่นเอง

6. สนใจเรื่องการลงทุน

หลายคนมีงานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อคอนโดแล้วปล่อยเช่า หรือเป็นนักสะสมกองทุนประเภทต่าง ๆ บางคนก็ชอบเล่นหุ้น หรือซื้อทองแท่งกำไร งานอดิเรกประเภทนี้แสดงให้เห็นว่าคุณมีความสนใจใคร่รู้ในเรื่องการเงิน และบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนละเอียดรอบคอบ และเล็งเห็นถึงผลกำไรทั้งเพื่อตัวเองและเพื่อองค์กร

7. เล่นดนตรี

บางคนมีความสามารถด้านดนตรี ตั้งแต่สมัยเรียน คุณควรต่อยอดความสามารถด้านนี้ ไม่ควรทิ้งไป ทำให้เป็นงานอดิเรก ผู้สมัครบางคนอาจถึงขั้นเล่นดนตรีเป็นอาชีพเสริมก็มี เช่น ร้องเพลงเพราะ เล่นกีตาร์ได้ มีโอกาสสูงที่บริษัทจะพิจารณารับคุณเข้าไปทำงาน เพราะอาจสามารถใช้งานอดิเรกนี้ช่วยกิจกรรมขององค์กรได้ เป็นต้น และยังบ่งบอกว่าคุณเป็นคนอารมณ์สุนทรีย์ มีความใจเย็น สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

จะเห็นว่างานอดิเรกเจ๋ง ๆ โดนตานายจ้าง ก็มีส่วนช่วยให้คุณได้รับพิจารณาเข้าทำงาน นอกเหนือจากความสามารถด้านวิชาชีพและความรู้รอบตัว งานอดิเรกและความสามารถพิเศษก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้สมัครงานยุคใหม่ควรจะต้องมีคุณสมบัติครบเครื่อง

ที่มา : <https://th.jobsdb.com/>